



Bảo hiểm xã hội gặp áp lực vì dịch bệnh Covid-19

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN), với tác động tiêu cực kéo dài, dịch bệnh Covid-19 đã gây không ít khó khăn cho việc triển khai nhiệm vụ của toàn ngành, đặc biệt là công tác phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

► Quỳnh Hương

So với cùng kỳ, số người tham gia BHXH, BHYT có sự gia tăng, nhưng so với tháng 12/2020, hầu hết các chỉ tiêu về phát triển người tham gia đều giảm. Tính đến 6/5/2021, số người tham gia BHXH của cả nước đạt trên 16 triệu người, bằng 32,17% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, gần 15 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, giảm trên 81 nghìn người; trên 1,1 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, giảm 16 nghìn người so với hết năm 2020. Đến nay, toàn quốc có trên 87 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 89,44% dân số, giảm 220 nghìn người so với cuối năm 2020. Trong khi đó, số người đề nghị hưởng BHXH một lần có chiều hướng gia tăng. Hết tháng 4, toàn ngành đã giải quyết cho 365.940 người hưởng trợ cấp BHXH một lần, tăng 70.534 người

so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá, mặc dù chỉ số phát triển đối tượng tham gia chưa đạt kỳ vọng, nhưng công tác thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp vẫn ghi nhận sự tăng trưởng khoảng 7,55%, trong khi tỷ lệ nợ trên số phải thu đã giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong tháng 5, Ban sở thẻ đã phân bổ kế hoạch thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên cơ sở kế hoạch được giao, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Cùng với đó, hướng dẫn BHXH các tỉnh, TP triển khai cấp thẻ BHYT theo mẫu mới. Đến nay đã có 58 tỉnh, TP đã thành lập được ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; 18 tỉnh, TP thành lập ban chỉ đạo ở cấp huyện; riêng tỉnh Bình Dương đã thành lập được ban chỉ đạo đến tận cấp xã...

Trước kết quả này, Tổng Giám đốc BHXHVN Nguyễn Thế Mạnh cho biết, vượt qua nhiều khó khăn, toàn ngành cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, áp lực trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới là rất lớn. Chính phủ dự báo từ nay đến cuối năm còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong khi nhiều chính sách mới được triển khai thực hiện. Vì vậy, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm từ trung ương đến địa phương. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, dịch bệnh Covid-19 đã trở thành “bối cảnh chung”, nên không thể lấy đó làm khó khăn khi giải quyết mọi vấn đề. Thậm chí, toàn ngành càng cần phải nỗ lực, sáng tạo hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ, phục vụ người tham gia tốt hơn. Trong đó, ngoài việc tiếp tục đổi mới tư duy, cách thức trong công tác tuyên truyền, thuyết phục người dân tham gia BHXH, nhất là nhóm người yếu thế, BHXH các địa phương cần tham mưu với UBND tỉnh, TP chỉ đạo các cấp nhanh chóng thành lập các ban chỉ đạo về phát triển đối tượng tham gia đến tận cấp xã. Giám đốc BHXH địa phương phải trực tiếp chỉ đạo quận, huyện tiếp tục rà soát, nhằm xây dựng kho dữ liệu về đối tượng chưa tham gia. Đối với những địa phương đã có cảnh báo về việc gia tăng chi phí khám chữa bệnh BHYT phải có báo cáo và phân tích nguyên nhân cũng như đưa ra giải pháp khắc phục, để vừa đảm bảo quyền lợi của nhân dân, vừa cân đối quỹ; tập trung nhân lực rà soát dữ liệu của người tham gia BHXH, BHYT trên ứng dụng VssID nhằm đảm bảo dữ liệu được chuẩn hoá và đầy đủ. Người đứng đầu BHXHVN cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng quy trình nghiệp vụ phù hợp với tình hình mới, đảm bảo phân cấp, phân quyền, minh bạch, hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác chỉ trả các chế độ cũng cần tăng cường giải pháp không dùng tiền mặt... để đảm bảo công khai, minh bạch quyền lợi cho người dân ■